

เกาหลี Paradise in Korea

5 วัน 3 คืน (KE)

โดยสายการบินโคเรียนแอร์



กำหนดวันเดินทาง : ก.ค. 60: 06-10 ก.ค.60 (วันหยุดวันอาสาฬหบูชา) ปรับราคาพิเศษ	21,900.-
กำหนดวันเดินทาง ก.ค. 60: 13-17/20-24 ก.ค.60 ส.ค. 60: 17-21/24-28/31 ส.ค.-4 ก.ย.60 ก.ย. 60: 07-11/14-18/21-25 ก.ย.60	23,900.-
ก.ค. 60: 27-31 ก.ค.60 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ส.ค. 60: 10-14 ส.ค.60 (วันหยุดวันแม่แห่งชาติ)	24,900.-
ต.ค. 60: 12-16 /26-30 ต.ค.60	25,900.-
ต.ค. 60: 19-23 ต.ค.60 (วันหยุดวันปิยะมหาราช)	27,900.-

	โปรแกรมการเดินทาง	เช้า	เที่ยง	ค่ำ	โรงแรมที่พัก
1	กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน				
2	อินชอน - วัดโพทึบซา - สะพานนงดารี - ฟาร์มโซม - ฟาร์มบลูเบอร์รี่	X	O	O	☛ GEO SUNG HOTEL หรือเทียบเท่า
3	โรงงานโซม - แดจังกึมสริมปาร์ค- สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - Lotte World Tower (Seoul Sky) - Cosmetic Shop - ตลาดเมียงดง	O	O	O	☛ BENIKEA SEOUL หรือเทียบเท่า
4	น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อดคุง - ศูนย์สมนไพรเกาหลี - คลองชองเกซอน - DUTY FREE - ฟลอยอะเมทิส - โซลทาวเวอร์	O	O	O	☛ BENIKEA SEOUL หรือเทียบเท่า
5	พิพิธภัณฑ์สสารวัย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ - ซุปปึงถนนสงแด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ	O	O	X	

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน		
20.00 น.	คณะมาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินโคเรียนแอร์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน	
22.40 น.	นำท่านเที่ยวฟรี สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE652 หรือ KE658 (0010-07.45) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	
วันที่สอง อินชอน - วัดโพท็อบซา - สะพานนงดารี - ฟาร์มโสม - ฟาร์มบลูเบอร์รี่		
06.10 น.	เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง Jincheon ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง	
เช้า	นำท่านสู่ วัดโพท็อบซา ถูกสร้างอยู่บนเขา โพเรียนชั้น ลักษณะที่โดดเด่นของเจดีย์ของวัดนี้จะเป็นเจดีย์ 3 ชั้นมีความสูง 42.73 เมตร เจดีย์หินที่อยู่ชั้นที่ 3 ของวัด วัดโพท็อบซา สร้างขึ้นในยุคสมัยซิลลา เพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาที่จะรวมแผ่นดินทั้งเหนือและใต้ให้เป็นหนึ่งเดียว และหวังจะขยายอาณาจักรไปจนถึงแผ่นดินโคกูเรียวโบราณ วัดโพท็อบซาเป็นวัดที่ได้รับการยอมรับในเชิงสถาปัตยกรรม ที่สร้างโดยไม่ใช้ตะปูในการยึดแม่แต่ดอกเดียว โครงสร้างทั้งหมดของวัด ใช้สลักไม้เข้าลิ้นเป็นตัวยึด กล่าวกันว่า ต่อให้เวลาผ่านไปเป็นพันปี ก็ไม่อาจพังลงได้ ทั้งนี้การสร้างวัดในสมัยนั้นได้ใช้ช่างไม้ที่มีฝีมือ ทุกคนต่างทุ่มเทพลังและจิตวิญญาณในการสร้าง	
กลางวัน	บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร บริการท่านด้วย "บุลโกกิ" หรือเนื้อหมูสดหมักกับซอสและเครื่องเทศจนได้ที่ แล้วนำมาใส่บนกระทะผัดกับกะหล่ำปลีสดและเส้นของเกาหลี มีน้ำจิ้มรสชาติดอกหวานเล็กน้อย พร้อมกับเสิร์ฟข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ	เนื้อหมูกับซอส
บ่าย	นำท่านสู่ สะพานนงดารี เป็นสะพานที่นำหินมาจัดเรียงจนเกิดเป็นสะพานและยังเป็นหินที่ใช้ยังมีความเก่าแก่อายุหลายพันปี ทั้งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่รายล้อมอยู่รอบๆ ตัว ใกล้ๆ กันนั้นยังมีอ่างเก็บน้ำเล็กๆ ที่คนเกาหลีนิยมมาเที่ยวพักผ่อนอากาศท่ากิจกรรมยามว่างกันในช่วงวันหยุด จากนั้นท่านเดินทางสู่ ฟาร์มโสม ให้ท่านได้สนุกสานและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมขุดโสมเปิดประสบการณ์ใหม่ขุดโสมเกาหลีที่มีอายุ 4-6ปี สามารถขุดตัวโสมได้ท่านละ 1 หัว และจากนั้นนำท่านสู่ ฟาร์มบลูเบอร์รี่ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติของฟาร์มบลูเบอร์รี่อีกด้วย หลังจากนั้นพาท่านได้ นั่งรถชมวิว ซึ่งเป็นรถที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเฉพาะที่ขงของท่าน	
ค่ำ	บริการอาหารค่ำ ภัตตาคารบริการท่านด้วย "บีบิมบับ" เป็นอาหารเกาหลีประเภทข้าวชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคำว่า "บีบิม" แปลว่า "ยา" หรือ "คลุกเคล้า" และ "บับ" แปลว่า "ข้าว" โดยอาหารชนิดนี้จะเสิร์ฟมาเป็นขามข้าวสวยร้อน โรยหน้าด้วยนามุล (ผักที่ผัดและปรุงรสแล้ว), โคชูจัง (น้ำพริก) และ/หรือทเว็นจัง (เต้าเจี้ยว) นอกจากนี้ยังนิยมใส่ไชติบ ไชดาว หรือไชลวก และเนื้อสัตว์ที่หันบาง ๆ เช่นกัน จากนั้นคลุกส่วนผสมต่าง ๆ ให้เข้ากันดีก่อนรับประทาน	ข้าวยาเกาหลี
	ที่พัก ➡ GEO SUNG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า	
วันที่สาม โรงงานโสม- แดจังกึมฮิมปาร์ค - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - Lotte World Tower (Seoul Sky) - Cosmetic Shop - ตลาดเมียงดง		
เช้า	บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านสู่ โรงงานโสมเกาหลี (Ginseng) ให้ท่านชม กรรมวิธีในการผลิตโสมที่ผ่านกรรมวิธีการอบและฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องโดยการนำมาอบด้วยไอน้ำประมาณ 120-130 องศาเซลเซียส วิธีรับประทาน ใช้ชงกับน้ำร้อนดื่มและกินกากยาด้วยโดยขนาดที่ใช้คือขนาด 0.6 กรัมต่อวันส่วนการใช้ราก ให้ใช้ครั้งละ 2-10 กรัมหรืออาจใช้ได้ไม่เกิน 35 กรัมนำมาต้มกับน้ำรับประทานช่วยเป็นยาอายุวัฒนะ จากนั้นนำท่านสู่ แดจังกึมฮิมปาร์ค นั้นตั้งอยู่ในเขตเมืองยางจู ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลไป	

	ทางตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพื้นที่ที่มีทิวทัศน์สวยงาม แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติของขุนเขา ป่าไม้และลำธาร ทำให้กลายเป็นโลเคชั่นที่นิยมกันอย่างมาก ในการมาทำซีรียเกาหลี่เรื่องต่างๆ โดยทาง MBC ก็ได้จัดการสร้างโรงถ่ายละครขึ้นมาในบริเวณนี้เพื่อซีรียดั่งอย่างแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง โดยเฉพาะ ซึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จล้นหลาม แม้ว่าโรงถ่ายแห่งนี้จะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของซีรียก็ตาม ซึ่งภายในก็มีทั้งฉากพระราชวังอันอลังการงานสร้างและจำลองมาจากพระราชวังในกรุงโซลกันเลยทีเดียว ส่วนภายในนั้นก็มีการจัดห้องหับที่ลงรายละเอียดลึกทุกกระเบียดนิ้ว จะค้นหุคันตาไปหมดเพราะมันปรากฏในซีรียแล้วแทบทั้งสิ้น โดยมีหลายๆ จุดที่จะมีหุ่นนักแสดงขนาดเท่าตัวจริงให้ถ่ายรูปดูเป็นที่ระลึกกันอีกด้วย	
กลางวัน	●บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย "คาลบี้" หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำหมูสับที่ติดกับกระดูก(เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำไทย โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือชาวสวียร์อนตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงต่างๆ	หมูย่างเกาหลี
บ่าย	นำท่านสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ในเขตซัมซิล มีแหล่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมหรู ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่มีสินค้าหลายหลายชนิดให้เลือกสรรค คาสีโน โรงภาพยนตร์ Wedding Hall และที่สำคัญคือสวนสนุกในร่ม (Lotte World – Adventure) และสวนสนุกกลางแจ้งที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบ (Magic Island) โดยสวนสนุกในร่มจะมีลานไอซ์สเก็ต เครื่องเล่นมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ Lotte World Tower (Seoul Sky) **รวมค่าขึ้นลิฟท์** ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เขตซัมซิล นำท่านขึ้นหอคยมิว Sky Seoul ของตึก Lotte World Tower (ความสูงจากพื้นดิน 555 เมตร) มาพร้อมกับคอนเซปต์ "The Beauty and Pride of Korea" ชมวิวที่สวยงามของกรุงโซล ** หากในกรณีไม่สามารถขึ้นชม Seoul Sky ได้ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นไปขึ้นลิฟท์โซลทาวเวอร์แทน** จากนั้นนำท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นต้น	
ค่ำ	●บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย "ซาบูซาบู" อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอดัง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เดิมนำซูปซาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุตงสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุตงร้อนและทานพร้อมชาวสวียร์อน นำจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงนานาชนิด	สุกี้หม้อไฟ
	จากนั้นพาท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นต้น	
	ที่พัก ✈️ โรงแรม BENIKEA SEOUL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล	
วันที่สี่	น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อดคยง - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - คลองชองเกชอน - DUTY FREE - พลอยอะเมทิส - โซลทาวเวอร์	
เช้า	●บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม	
	นำท่านชม น้ำมันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ำมันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งช่วยละลายคลอเลสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ บีบัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย บำรุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง นำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อดคยง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระเจ้าแทโจ และต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอน พระที่นั่งค็อนของจอน ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้ สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั้น เพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับ ราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดแอกจากญี่ปุ่น ในเขตพระราชวัง ยังมีพระตำหนักเคียงว็อวู ลักษณะเป็นอาคารสอง	

	ชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทานพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ อาทิ พลับพลากลางน้ำ, ห้องพระโรงที่ไข่ออกว่าราชการ ฯลฯ	
กลางวัน	๑๐ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย "ซัมเกทัง"อาหาร	ไกด์นโสมเกาหลี
บ่าย	จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรสกัดแก่นามูของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย จากนั้นท่านสู่ คลองของเกซอน นี้สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ายองโจแห่งราชวงศ์โชซอน อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี เดิมเป็นคลองน้ำเน่า สลัมเพียงรกรกติดสุดๆ จนมีการสร้างทางด่วนทับคลอง ไม่มีใครอยากจะเดินผ่าน ต่อมาปี 2003 รัฐบาลได้บูรณะคลองใหม่ ทบทางด่วนทิ้ง แล้วถมงบกว่า 386 พันล้านวอน พัฒนาจนน้ำใสสะอาด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซล จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต จากนั้นนำท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาทุกกชั้น และถ้าขึ้นไปยังทิศตรงข้าม ก็จะได้เห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกิง ***ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์***	
ค่ำ	๑๐ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย "แฮมุลทัง" หน้าตาคล้ายกับต้มยำทะเลบ้านเรา แต่ต่างกันที่ความเข้มข้น และความจัดจ้านซึ่งน้อยกว่าต้มยำบ้านเรามาก ภายในหม้อไฟจะมีการนำอาหารทะเลชนิดต่างๆ เช่น ปลาหมึก หอย ปู ผักชนิดต่างๆ และเห็ดเข็มทองมาต้มรวมกัน ทานกับน้ำจิ้มเกาหลีที่พิก ๔ โรงแรม BENIKEA SEOUL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล	ซีฟูดหม้อไฟ
วันที่ห้า	พิพิธภัณฑ์紗紗紗+สวมชุดฮันบก +ทำคิมบับ - ช้อปปิ้งถนนสงแด - ซุปเปอร์มาร์เก็ตอินชอน - กรุงเทพฯ	
เช้า	๑๐ บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม	
	นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์紗紗紗 ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำ紗紗紗ของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมาและความผูกพันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อ紗紗紗 พิเศษ....ให้ท่านได้นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบกพร้อมให้ท่านทำ คิมบับ หรือ ข้าวห่อ紗紗紗เกาหลีด้วยตนเองอีกด้วย นำท่านช้อปปิ้ง ถนนสงแด ย่านวัยรุ่นชื่อดังที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยอีแดสินค้าที่มีจะเป็นเสื้อผ้าแบบวัยรุ่นทันสมัยในราคาที่ย่อมเยาว์	
กลางวัน	๑๐บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย "จิมดัก" ไก่อบซีอิ๊วดำวันเส้นเมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดงปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรสชาติของจิมดักก็เป็นที่ถูกปากถูกลิ้นคนไทยเป็นอย่างยิ่ง.	ไก่พะโล้ผัดวันเส้น
บ่าย	จากนั้นนำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 紗紗紗 ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ	
17.40 น.	นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE651 หรือ KE659 (19.15-23.25) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	
21.10 น.	เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ☺	

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือ
เข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มิมีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน

กำหนดการเดินทาง	ราคาผู้ใหญ่ (ห้องละ 2 ท่าน)	เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน	เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม	เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม	พักเดี่ยวเพิ่ม
13-17/20-24/27-31 ก.ค. 60	23,900	23,900	22,900	21,900	5,900
17-21/24-28/31 ส.ค.-4 ก.ย. 60	23,900	23,900	22,900	21,900	5,900
07-11/14-18/21-25 ก.ย. 60	23,900	23,900	22,900	21,900	5,900
06-10 ก.ค. 60 (วันหยุดวันอาสาฬหบูชา)	21,900	21,900	20,900	19,900	6,900
27-31 ก.ค.60 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)	24,900	24,900	23,900	22,900	6,900
10-14 ส.ค. 60 (วันหยุดวันแม่แห่งชาติ)	24,900	24,900	23,900	22,900	6,900
12-16 /26-30 ต.ค.60	25,900	25,900	24,900	23,900	6,900
19-23 ต.ค.60 (วันหยุดวันปิยมหาราช)	27,900	27,900	26,900	25,900	7,900

ราคาจอยแลนด ไม่รวมราคาตัวเครื่องบิน 9,900 บาท / ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนอาจรไป – กลับ (ตัวกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
3. อัตรานี้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
5. หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
6. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
7. สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 23 กก.

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าชักริต ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
4. วิชาเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างดาว หรือ ประเทศที่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศ สาธารณรัฐเกาหลีได้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างดาว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 30,000 วอน ต่อท่านต่อทริป

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง

เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก

1. หลักฐานการทำงานประจำของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่น่าเชื่อถือไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทำงานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนำเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สำหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิต) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนำติดตัวไปด้วย หรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ทราบว่าคุณคือนักท่องเที่ยว
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเก่าเทียบเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนำติดตัวไปด้วย
5. การแต่งกายสุภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

การสำรองที่นั่ง

1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
3. เมื่อท่านตกลงชำระค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก

1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วันเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. **ยกเลิกการเดินทาง**ในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ **ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย** จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมิใช่รับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตัวท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. **ยกเว้นกรณีการเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล**ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่หักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight **จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ**
7. **กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น**
****สำคัญ!! บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัดคเทศกไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น****
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิบัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องบิน และ โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคาที่คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ จากสายการบินบริษัทฯ ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินการโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากนี้ เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ บริษัทฯ ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับผิดชอบผู้จองประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชำระค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย โรงแรมที่พักทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นไปขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
15. ภาวะป่าสนิมภาระต่างๆ ถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **และถ้าท่านต้องการ แยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพรร, ร้านน้ำมันสน, ศูนย์ เครื่องสำอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 USD ต่อท่าน**
17. **ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหากเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท**
18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอำนวยความสะดวกการเดินทาง และในวันสุดท้ายของการเดินทางช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เดินทางได้รับทราบ
19. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัวโดยสารถภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้งมี เช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น